

UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG  
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/ CV-TTYT

Bù Đăng, ngày 01 tháng 02 năm 2024

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị  
của cử tri sau kỳ họp thứ 9  
(kỳ họp cuối năm 2023),  
HĐND huyện khóa VII

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND & UBND huyện Bù Đăng;
- Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện công văn số 178/UBND-TH, ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2023), HĐND huyện khóa VII. Nội dung như sau:

Cử tri Phan Văn Giá- Thôn 6, Đường 10 phản ánh: Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân không đạt hiệu quả (80% loại thuốc bệnh nhân phải mua từ bên ngoài). Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng có giải pháp sớm đáp ứng thuốc kịp thời cho người bệnh.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Bù Đăng trả lời như sau:

**1. Vấn đề thiếu thuốc, VTYT, hóa chất:** Công tác khám bệnh, chữa bệnh luôn được Lãnh đạo Trung tâm Y tế quan tâm thường xuyên nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhất là giai đoạn sau đại dịch COVID-19, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất và vắc xin có lúc chưa đảm bảo. Tình trạng khan hiếm, thiếu hụt từng lúc, từng nơi đã xảy ra gây khó khăn rất lớn cho công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Thuốc, vật tư y tế, hóa chất, vắc xin và trang thiết bị là những mặt hàng có giá trị lớn nên thuộc danh mục phải đấu thầu tập trung và do Sở Y tế Bình Phước đấu thầu 2 năm một lần. Gói thầu thuốc 2021-2022 do Sở Y tế đấu thầu hết thời hạn vào ngày 04/11/2022 đối với thuốc tân dược và ngày 18/11/2022 đối với gói thầu thuốc Đông y. Sở Y tế đã có văn bản từ tháng 10/2022 đề nghị các cơ sở y tế mua và trữ thuốc đến ngày 31/5/2023 trong khi chờ đợi kết quả thầu mới; Trung tâm Y tế Bù Đăng cũng đã thực hiện trữ thuốc đúng theo tinh thần công văn của Sở Y tế. Gói thầu hóa chất, vật tư y tế do Sở Y tế đấu thầu đã hết hơn hai năm, trong thời gian chờ thầu mới Trung tâm Y tế Bù Đăng sử dụng vật tư y tế, hóa chất còn tồn từ những năm trước, đến tháng 6/2023 mới thực sự hết hóa chất, vật tư y tế nên Trung tâm Y tế tiến hành mua từng gói nhỏ dưới 200.000.000 đồng và tập trung cho thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho công tác cấp cứu, phẫu thuật, không cung ứng đủ cho khám, chữa bệnh thông thường. Đối với mặt hàng





thuốc chủ lực để điều trị bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp, kháng sinh ... được mua từ Trung tâm mua sắm thuốc Quốc gia thì vẫn đảm bảo có đủ nhưng không đa dạng thuốc. Đối với các loại thuốc hỗ trợ, thuốc Đông y do Sở Y tế Bình Phước đấu thầu thì đang thiếu do chưa có kết quả thầu năm 2024, 2025. Thuốc là mặt hàng có số lượng sử dụng rất lớn, mỗi tháng sử dụng gần 3 tỷ đồng tiền thuốc, vì vậy khi mua gói dưới 200.000.000 đồng không đáp ứng được.

Ngày 23/01/2024, Sở Y tế Bình Phước đã có QĐ số 46/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1, giai đoạn 2023-2025. Trung tâm Y tế Bù Đăng đã thực hiện dự trữ mua thuốc theo danh mục thuốc trúng thầu. Hiện tại cơ bản các loại thuốc có đủ để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện nhà. ( Gói đông y vẫn chưa có).

Kể từ khi có các Quyết định trúng thầu của Sở Y tế đến nay Trung tâm Y tế Bù Đăng đặt toàn bộ các thuốc, VTYT đã trúng thầu. các công ty đã cung ứng đã cung ứng 45 loại thuốc/tổng số 276 loại thuốc trúng thầu, đối với VTYT đã mua được 32/57 mặt hàng đã trúng thầu.

## **2. Nguyên nhân thiếu thuốc, VTYT, hóa chất:**

- Nguyên nhân khách quan:

+ Do năng lực làm thầu của Trung tâm Y tế: cần phải có lộ trình, thời gian và kinh nghiệm mới làm được. Sở Y tế là nơi có kinh nghiệm về đấu thầu tập trung nhưng thực hiện đấu thầu thuốc từ tháng 11/2022 đến ngày 22/12/2023 mới có kết quả đấu thầu vật tư y tế, ngày 23/01/2024 mới có kết quả đấu thầu thuốc tân dược, hơn nữa không phải tất cả các thuốc, VTYT dự trữ của cơ sở đều trúng thầu và mua sắm, như trong hai năm 2024, 2025 tỷ lệ trúng thầu của Trung tâm Y tế Bù Đăng là 59,18%. Sau khi có Quyết định trúng thầu của Sở Y tế các cơ sở khám, chữa bệnh phải chờ thủ tục bảo lãnh hợp đồng của các công ty cung cấp thì mới mua được, khi mua được thuốc, vật tư y tế rồi phải chờ ánh xạ lên công thông tin của cơ quan BHXH xong mới sử dụng cho bệnh nhân có BHYT, tóm lại từ khi có Quyết định trúng thầu đến khi sử dụng cho bệnh nhân cũng phải mất từ 15 đến 30 ngày. Đối với các thuốc Đông y đến nay kết quả đấu thầu của Sở Y tế vẫn chưa có kết quả trúng thầu, Trung tâm Y tế Bù Đăng đã tham mưu UBND huyện để tự thầu, UBND huyện cũng đã có chủ trương mua sắm nhưng đến nay phải tạm dừng do chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu mới.

+ Do quy định của Luật đấu thầu: trong đó quy định mua thuốc, vật tư y tế và hóa chất phải thực hiện từ 38 đến 42 bước, mà mỗi bước cần đúng theo thời gian quy định nên rất lâu mới thực hiện được một gói thầu.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Do tâm lý sợ sai sẽ bị kiểm điểm, kỷ luật và thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Trong Công văn số 8221/BYT- CSYT ngày 27/12/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT có nêu khi mua thuốc, VTYT theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các cơ sở y tế chỉ được mua 01 lần thuốc, VTYT trị giá dưới 50 triệu đồng trong một năm cho các trường hợp mua sắm khẩn cấp(thuốc, VTYT

phục vụ cấp cứu người bệnh, thuốc không trúng thầu, thực hiện kỹ thuật mới phát sinh). Như đã nêu trên thuốc, VTYT là những mặt hàng có giá trị cao, vì vậy quy định chỉ mua 01 lần dưới 50 triệu/ năm thì hầu như chỉ mua được một vài VTYT giá trị thấp, sử dụng với số lượng ít.

### 3. Giải pháp khắc phục:

+ Tiếp tục làm các thủ tục để mua đủ thuốc, VTYT đã có Quyết định của Sở Y tế.

+ Đối với thuốc Đông y và những thuốc bị rớt thầu: phải đợi Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu mới.

+ Tăng cường xin điều chuyển thuốc trong tỉnh, ngoài tỉnh đối với gói thầu của Trung tâm mua sắm thuốc Quốc gia.

Trên đây là nội dung trả lời trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2023), HĐND huyện khóa VII của Trung tâm Y tế Bù Đăng.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



BS CKI Nguyễn Văn Khắc



